

LPBank lọt nhóm 50 Doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và nhà tuyển dụng được yêu thích

08:10 16/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

LPBank vừa tiếp tục được xướng tên trong nhóm 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam và là “nhà tuyển dụng yêu thích 2024”. Những giải thưởng này không chỉ ghi nhận những nỗ lực kinh doanh hiệu quả, kiến tạo môi trường làm việc lý tưởng, thu hút và phát triển nhân tài mà còn là “trái ngọt” của chiến lược tinh gọn để dẫn đầu hiệu quả.

Nhóm 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2024 vừa được công bố hôm 11/12, trong đó LPBank đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Bảng xếp hạng được thực hiện thường niên bởi Tạp chí Nhịp cầu đầu tư phối hợp cùng Công ty Chứng khoán Thiên Việt, với sự tham vấn của các chuyên gia kinh tế, kinh doanh hàng đầu từ Trường Kinh doanh Harvard, nhằm tôn vinh các công ty có quy mô lớn, giá trị vốn hóa cao, tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, xứng đáng là niềm tự hào của Việt Nam.

Dữ liệu đánh giá doanh nghiệp được thu thập dựa trên kết quả tài chính và giao dịch của 4 năm gần nhất (2020-2023), bao gồm doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế, vốn chủ sở hữu (ghi nhận tại 31/12 mỗi năm) và vốn hóa thị trường (tính đến 01/11/2024).

Đây là lần thứ 2 LPBank được vinh danh trong nhóm 50, khẳng định sự tăng trưởng bền vững và năng lực quản trị vượt trội của ngân hàng. Kết quả này không chỉ phản ánh hiệu quả hoạt động kinh doanh của LPBank mà còn thể hiện sự tin tưởng của các nhà đầu tư và cổ đông vào tiềm năng phát triển của ngân hàng.



LPBank có năm thứ 2 liên tiếp được vinh danh trong danh sách 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả.

Kết thúc quý III/2024, LPBank ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng với lợi nhuận trước thuế đạt 2.900 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, đạt 8.818 tỷ đồng, tăng trưởng 139% so với cùng kỳ năm trước. Với thành tích này, LPBank đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm, đồng thời thiết lập kỷ lục mới về lợi nhuận 9 tháng cao nhất từ trước đến nay. Mới đây, LPBank cũng là quán quân trong bảng xếp hạng nhóm 10 ngân hàng có chỉ số tỷ lệ lợi nhuận trên tổng vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất 4 quý gần nhất.

Bà Vũ Nam Hương, Phó Tổng Giám đốc LPBank cho biết: “Việc góp mặt trong danh sách “50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất” một lần nữa khẳng định cho những nỗ lực của Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam trên chặng đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu và nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và ứng dụng công nghệ hiện đại”.

Cùng với giải thưởng nhóm 50 doanh nghiệp hiệu quả, LPBank tiếp tục được vinh danh là “nhà tuyển dụng yêu thích 2024”, theo kết quả khảo sát thường niên do CareerViet công bố. Đây là giải thưởng uy tín ghi nhận những nỗ lực không ngừng của LPBank trong việc xây dựng môi trường làm

việc lý tưởng, thu hút và giữ chân nhân tài.

Khảo sát được thực hiện trên 300 doanh nghiệp lớn, do CareerViet phối hợp cùng Công ty nghiên cứu thị trường Amco Vietnam. Đây là năm đầu tiên LPBank tham dự giải nhưng đã xuất sắc nằm trong nhóm nhà tuyển dụng được yêu thích của khối doanh nghiệp lớn. Bên cạnh đó, LPBank còn tiếp tục khẳng định sức hút thương hiệu tuyển dụng với vị trí thứ 4 trong nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán khối doanh nghiệp lớn; vị trí thứ 4 trong nhóm nhà tuyển dụng được nhân viên nội bộ yêu thích - khối doanh nghiệp lớn; vị trí thứ 6 trong nhóm nhà tuyển dụng được yêu thích bởi ứng viên trong ngành - khối doanh nghiệp lớn.



Đại diện LPBank nhận giải thưởng nhà Tuyển dụng yêu thích 2024 do CareerViet trao tặng.

Bà Nguyễn Hồng Nhung, Giám đốc Khối Nhân sự và dịch vụ nội bộ LPBank, chia sẻ: “Năm 2024 đánh dấu bước vươn tầm mạnh mẽ, đưa LPBank trở thành một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường. Sự phát triển vượt bậc này cũng góp phần nâng cao đáng kể vị thế và sức hút thương hiệu tuyển dụng, được minh chứng rõ nét qua giải thưởng “nhà tuyển dụng yêu thích 2024”. Đây là kết quả của chiến lược nhân sự xuất sắc, luôn lấy con người làm trọng tâm và không ngừng nỗ lực để phát huy tối đa tiềm năng của từng cán bộ nhân viên. “Cú đúp” giải thưởng danh giá này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của LPBank trong việc hiện thực hóa tầm nhìn trở thành

ngân hàng bán lẻ hàng đầu, ngân hàng của mọi người.

LPBank cam kết đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, mang đến những sản phẩm và dịch vụ tài chính chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Đồng thời, LPBank tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp phần xây dựng một xã hội bền vững.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/lpbank-lot-top-dau-50-doanh-nghiep-kinh-doanh-hieu-qua-va-nha-tuyen-dung-duoc-yeu-thich>